

# แบงก์ไทยจับลูกค้าสูงวัย

## แห่ออกผลิตภัณฑ์เอาใจ

แบงก์ไทยเอาใจคนแก่ ธนาคารพาณิชย์ไทย จับมือกันออกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยผู้สูงวัยดอกเบี้ยต่ำ 10,000 ล้านบาท ด้านแบงก์รัฐอย่าง ธอส.ไม่น้อยหน้า ชวนนักศึกษาประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุซึ่งทุนการศึกษามูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมออก “เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว” รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยมีความเห็นร่วมกันในการสนับสนุนโครงการประชารัฐเพื่อสังคมของรัฐบาล ในการออกบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้สูงวัย ให้สามารถกู้เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่ หรือเพื่อต่อเติมซ่อมแซมลำ้ารับผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่ร่วมกับบิดามารดา โดยบิดามารดาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา และมีหลักฐานการหักลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปี

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้สูงวัยของสมาคมธนาคารไทยจะปล่อยกู้ให้ลูกค้ารายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ถูกพร้อมทำประกันชีวิต 4.25% และในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตที่ 4.50% เฉลี่ย 3 ปีแรกโดยมีเป้าหมายในการปล่อยกู้รวมกันทุกธนาคารใน 6 เดือน จำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ลูกค้าประชาชนที่สนใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้สูงวัยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทยทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปี 2560

ขณะที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน ซึ่งตระหนักถึงการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ล่าสุด ธนาคารจึงได้จัดทำโครงการประกวดแบบ “บ้านผู้สูงอายุ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลัง



● ปรีดี ดาวฉาย



● ฉัตรชัย ศิริไล

ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มละไม่เกิน 3 คน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นออกแบบบ้านที่สามารถสร้างได้จริง โดยแสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม มีความสวยงามควบคู่ไปกับความสะดวกสบาย ปลอดภัย พร้อมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเอื้อประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุมากที่สุด เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษาจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท มูลค่ารวม 300,000 บาท โดยกำหนดให้การออกแบบบ้านเป็นลักษณะบ้านเดี่ยวบนที่ดินหน้ากว้าง 15 เมตร ลึก 14 เมตร ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมรับสร้างบ้าน สถาปนิก และเอสซีจี เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานร่วมกับผู้บริหาร ธอส.

ขณะเดียวกัน ธอส.ยังได้จัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว” รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี โดยเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี เงินส่วนที่ฝากในช่วงตั้งแต่ 5,000,001 บาท ถึง 20,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี และเงินส่วนที่ฝากในช่วงตั้งแต่ 20,000,001 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี เป็นบัญชีออมทรัพย์ที่สามารถฝาก-ถอนได้ และรับดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน เจ็อนไซเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่เปิดบัญชี รับฟรีบัตร ATM

GHB Lifestyles card พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก

“ผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ธอส. นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้รักการออม เพราะปัจจุบันธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายประเภทที่ให้ผลตอบแทนดี และไม่มีความเสี่ยง อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN เงินฝากออมทรัพย์ Flexi เงินฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home รวมถึงเงินฝากประเภทประจำระยะเวลา 3 เดือน ถึง 5 ปี ส่งผลให้เงินฝากรวมของธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 เงินฝากรวมอยู่ที่ 802,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 22,150 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.83%” นายฉัตรชัยกล่าว